

แบบสรุปกิจกรรม/ประชุม

โครงการ “บูรณาการกลไกสร้างเสริมสุขภาวะระดับตำบลและอำเภอเพื่อจัดการระบบสุขภาพชุมชน” ในพื้นที่เขต10

กิจกรรม/ประชุม: การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดทำแผนงานสุขภาวะ 8 ประเด็นให้กับพี่เลี้ยงกองทุนและการเขียนข้อเสนอโครงการผ่านทาง Website”

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม: เพื่อพัฒนาแผนงาน พัฒนาโครงการ พัฒนาพี่เลี้ยง เพื่อให้พี่เลี้ยงสามารถเขียนโครงการและสามารถถ่ายทอดได้ในแต่ละพื้นที่ของตนเองและพื้นที่อื่นได้ เนื่องจากที่ผ่านมามีการทำ MOU และการเก็บข้อมูลผ่านมาแล้ว โดยให้ทบทวนข้อมูลที่เก็บมาแล้ว เพราะข้อมูลบางส่วนอาจจะยังไม่ถูกต้อง เมื่อกรอกในระบบเว็บไซต์ โดยเป้าหมายของการประชุมวันนี้ 1) ต้องได้แผนงาน 2) เมื่อได้แผนงานแล้วจะต้องสามารถนำมาเขียนโครงการในระบบเว็บไซต์ได้ การพัฒนากองทุนตำบล คือ แต่ละพื้นที่ต้องมีทีมพี่เลี้ยง 5 คนและในทีมอย่างน้อย 3 คน จะต้องสามารถพัฒนาและเขียนแผนงานโครงการได้ในระบบเว็บไซต์ เพื่อขยายผลให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สามารถเสนอแผนงานและเขียนโครงการได้ ซึ่งทีมพี่เลี้ยงจะร่วมกันพัฒนาแผนงานโครงการและมีการพัฒนาทีมพี่เลี้ยงอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนสิงหาคม 2567 ซึ่งทีมพี่เลี้ยงจะประกอบด้วย ทีมพี่เลี้ยงระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด โดยข้อดีของการให้พื้นที่เป็นทีมพี่เลี้ยงช่วยกันนั้นจะทำให้เห็นภาพโครงการและสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ ส่วนทีมวิทยากรจะช่วยเติมเต็มทีมพี่เลี้ยง โดยระหว่างนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทีมพี่เลี้ยง หรืออาจจะเพิ่มคนเข้ามาาร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงได้

กิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการข้อที่: ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 คือ

1. เพื่อบูรณาการกลไกระบบสุขภาพระดับตำบลและกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ ได้แก่ รพ.สต. อสม. โรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ
2. เพื่อยกระดับศักยภาพกลไกการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่ในการขับเคลื่อนเป้าหมาย เจริญยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น ผ่านการยกระดับคุณภาพของแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตาม ประเมินผล โครงการ ทั้งการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น และการดำเนินงานของ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ และตัวชี้วัดผลงานของโครงการข้อที่:

วัน เดือน ปี	วันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น.
สถานที่จัดกิจกรรม/ประชุม	ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน ตำบลหัวดอน อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เข้าร่วมทำกิจกรรม/ประชุม (ใคร/หน่วยงานที่เข้าร่วม จำนวนผู้เข้าร่วม)	จำนวน 60 คน ประกอบด้วย - ดร.พิสมัย ศรีเนตร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์ คณะทำงานจากมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี - คณะทำงานจากมูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.กู่จาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

	<ul style="list-style-type: none"> - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สร้างถ่อ อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.สร้างถ่อ และรพ.สต.กุดตากล้า ต.สร้างถ่อ อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชีทวน อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.ชีทวน และรพ.สต.หนองโน ต.ชีทวน อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.ศรีบัว อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนรัง อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.โนนรัง อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านไทย อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านไทย อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางซิ้งก อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.ผักแว่น และรพ.สต.ยางซิ้งก ต.ยางซิ้งก อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเหล่า อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.หนองเหล่า อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวดอน อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านแหม ต.หัวดอน อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านธาตุกลาง ต.สหธาตุ อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี - พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สหธาตุ อ.เชิงไทร จ.อุบลราชธานี
<p>รายละเอียดการจัดกิจกรรม (อธิบายการดำเนินกิจกรรม)</p>	<p>เข้าสู่กระบวนการโดยนายชุมพล ดอกดวง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหัวดอน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม จากนั้นนางสาวจงกลณี ศิริรัตน์ มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี (คณะทำงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 10) ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม พร้อมด้วยแนะนำทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอเชิงไทร จังหวัดอุบลราชธานี ที่ช่วยเหลือพื้นที่ตำบลตัวเองและพื้นที่อื่นๆ ในพื้นที่กองทุนสุขภาพตำบล เขต 10 ประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบลสาธารณสุขอำเภอเชิงไทร คือ นางเสาวณีย์ กิตติพิทยานนท์ และนายศรีไพร ปัญญาวิชัย 2. พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.สร้างถ่อ คือ นางสาวสุกกาย ผลนาค และนางกนกวรรณ ศรีอรพิมพ์

3. พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล รพ.สต.ซีทวน คือ นายเชษฐา คันธจันทร์

4. พี่เลี้ยงกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ภูจาน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร คือ น.ส.นงนุช พิจารณ์ และน.ส.จิรวรรณ ปกป้องหลัง

หลังจากนั้นทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและนำเสนอ กระบวนการการพัฒนาโครงการ โดย นายรพินทร์ ยืนยาว มูลนิธิประชาสังคมจังหวัดอุบลราชธานี (คณะทำงานกองทุนสุขภาพตำบล เขต 10) โดยมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การแบ่งกลุ่มเพื่อให้แต่ละพื้นที่กรอกข้อมูลแผนงานในระบบเว็บไซต์ และช่วงที่ 2 รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โดยทีมวิทยากรและทีมพี่เลี้ยง มีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1 การแบ่งกลุ่มเพื่อให้แต่ละพื้นที่กรอกข้อมูลแผนงานในระบบเว็บไซต์ ซึ่งแยกเป็นกองทุนสุขภาพพื้นที่ จำนวน 8 กลุ่ม ได้แก่ 1) ต.สร้างถ่อ 2) ต.หัวดอน 3) ต.ยางซิ้ง 4) ต.บ้านไทย 5) ต.หนองเหล่า 6) ต.โนนรัง 7) ต.สหธาตุ 8) ต.ซีทวน โดยการแบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติ นั้น มีทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ (อ.เซียงใน จ.อุบลราชธานี) และทีมพี่เลี้ยงจาก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ร่วมให้คำแนะนำ โดยมีโจทย์และเป้าหมายของกระบวนการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน จำนวน 2 ประเด็น ได้แก่ 1.พื้นที่ได้แผนงานที่สมบูรณ์ โดยกรอกข้อมูลในระบบเว็บไซต์ และ 2.เมื่อได้แผนงานแล้ว ร่วมกันพัฒนาแผนงาน

จากแผนงานของแต่ละพื้นที่ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาแผนงานและกำหนดเป็นโครงการ โดยต้องพิจารณาว่าจากแผนงานที่นำเข้าสู่ระบบเว็บไซต์นี้ มีแผนงานที่ตรงกับประเด็นขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ประเด็นหรือไม่ และมีแผนงานที่ไม่ตรงประเด็นขับเคลื่อนเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง 8 ประเด็น ที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อให้แผนงานสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 8 ประเด็น

ช่วงที่ 2 รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โดยทีมวิทยากรและทีมพี่เลี้ยง เข้าสู่ช่วงรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โดย นายเชษฐา คันธจันทร์ พี่เลี้ยงพัฒนากองทุนตำบล อำเภอเซียงใน จังหวัดอุบลราชธานี ยกตัวอย่างการพัฒนาแผนงาน ก่อนที่จะเริ่มทำแผนงานอื่น อยากรู้ดูในส่วนการกำหนดสถานการณ์ปัญหา ซึ่งการบันทึกข้อมูลจะต้องพิจารณาเรื่อง “ขนาดของปัญหา” ที่จะสะท้อนประเด็นปัญหา รวมถึงการกรอกข้อมูลที่เป็นสัดส่วนร้อยละ และการพิจารณาการกำหนดงบประมาณ และเป้าหมายที่จะต้องกรอกข้อมูล โดยต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วย และแนวทางการกำหนดเป้าหมายของแผนงานหรือโครงการนั้นจะต้องเขียนให้สอดคล้องกันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สถานการณ์ปัญหา ขนาดปัญหา และเป้าหมายของแผนงาน นอกจากนี้การพิจารณาข้อมูลจากการเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถาม อาจต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วย หากข้อมูลมีความไม่ถูกต้องอาจจะต้องมีการทบทวนข้อมูลเพื่อนำมากรอกเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ และกำหนดเป้าหมายของแผนงาน

	<p>ความท้าทายและการปรับเปลี่ยนกิจกรรม: พื้นที่อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี เป็นพื้นที่ที่เคยเข้าร่วมการพัฒนากองทุนตำบลร่วมกับคณะทำงาน (มูลนิธิประชาชนสังคมจังหวัดอุบลราชธานี) มาตั้งแต่ปี 2562 แล้ว ถือว่าเป็นจุดแข็งของพื้นที่และสามารถที่จะยกระดับการพัฒนาทีมพี่เลี้ยง และขยายผลเพื่อพัฒนาทีมพี่เลี้ยงให้แก่พื้นที่ต่างๆ ได้</p> <p>นัดหมายการประชุมครั้งถัดไป เพื่อการติดตามการพัฒนาแผนงานและโครงการ โดยแต่ละพื้นที่ต้องนำเพิ่มเติมรายละเอียด เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ เพื่อไปดำเนินการพัฒนา 1 แผน 1 โครงการ ต่อไป</p>
<p>ผลงานที่เกิดขึ้น</p> <p>จากการจัดกิจกรรมตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ</p>	<p>ทำให้พี่เลี้ยงที่มีทักษะในการทำแผน การพัฒนาโครงการ และการติดตามประเมินผลโครงการของ กองทุนฯ ซึ่งภาพรวมจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดทำแผนงานสุขภาวะ 8 ประเด็นให้กับพี่เลี้ยงกองทุนและการเขียนข้อเสนอโครงการผ่านทาง Website” พื้นที่ อ.เชียงใน จ.อุบลราชธานี มีแผนงานที่เสนอผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ทั้งสิ้น 58 แผน 30 โครงการ (ตามภาพประกอบ/ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2566) ซึ่งหลังจากนี้จะได้ดำเนินการพัฒนาแผนงานและเขียนโครงการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น</p> <p>ความเชื่อมโยง และการประสานงานกับกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือหน่วยงานองค์กรอื่นๆ:</p> <p>มีกระบวนการทำงานร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมพี่เลี้ยงแต่ละพื้นที่ที่มีการจัดทำแผนงานและโครงการผ่านทาง Website กองทุนสุขภาพตำบลสามารถยกระดับทีมพี่เลี้ยงให้สามารถนำกลับไปทำในพื้นที่และถ่ายทอดการเขียนแผนงาน และโครงการให้พื้นที่อื่นๆ ได้ เช่น การแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้จากกองทุนตำบล พื้นที่อำเภอเชียงใน จังหวัดอุบลราชธานี และพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร</p>

ภาพถ่ายกิจกรรม/งานประชุม :



การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการจัดทำแผนงานสุขภาวะ 8 ประเด็นให้กับพี่เลี้ยงกองทุนและการเขียนข้อเสนอโครงการผ่านทาง Website” วันที่ 27 เมษายน 2566



แนะนำทีมพี่เลี้ยงระดับอำเภอ และการแบ่งกลุ่มพื้นที่เขียนแผนงานผ่านระบบเว็บไซต์ โดยมีทีมพี่เลี้ยงร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะ



แต่ละพื้นที่เขียนแผนงานผ่านระบบเว็บไซต์ โดยมีทีมพี่เลี้ยงร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะ

แผนงาน	จำนวนแผนงาน	โครงการที่พัฒนา	โครงการที่ติดตาม	งบประมาณ(บาท)
แผนงานกิจกรรมทางกาย	5	6		0.00
แผนงานขยะ	5	4		0.00
แผนงานมลพิษจากสิ่งแวดล้อม	4	1	1	100,000.00
แผนงานยาสูบ	4	1		0.00
แผนงานสุรา	5	1		0.00
แผนงานสิ่งเสพติด	4	1		0.00
แผนงานอาหารและโภชนาการ	4	2		0.00
แผนงานสุขภาพจิต	4	3		0.00
แผนงานความปลอดภัยทางถนน	5	3		0.00
แผนงานมีสุขภาพสุขภาพเอมดีใหม่	4	1		0.00
แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง	1	2		0.00
แผนงานการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล	0			0.00
แผนงานคนพิการ	0			0.00
แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว	1			0.00
แผนงานป้องกัน แก้ไขปัญหา และฟื้นฟู ในสถานการณ์โควิด-19	1			0.00
แผนงานผู้สูงอายุ	4	1		0.00
แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด	2	1		0.00
แผนงานแรงงานนอกระบบ	0			0.00
แผนงานโรคเรื้อรัง	3	1		0.00
แผนงานอนามัยแม่และเด็ก	1	1		0.00
แผนงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม	1	1		0.00
แผนงานความปลอดภัยทางถนน(candle)	0			0.00
	58	30	1	100,000.00

พื้นที่ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี มีแผนงานสุขภาพที่เสนอผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ทั้งสิ้น 58 แผน 30 โครงการ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2566